

ทะเบียนคุมเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ต.ค.๖๒- ๓๑ มี.ค.๖๓)
ศูนย์ยุติธรรมตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท



ทะเบียนคุมเรื่อง / ร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ต.ค.๖๒- ๓๑ มี.ค.๖๓)

ศูนย์ยุติธรรมตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

๑. ข้อร้องเรียนทั่วไป

ลำดับที่	รายละเอียดของเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์			ผลการดำเนินการ/รายละเอียดข้อเสนอแนะ/ คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น	สรุปผลการ ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี แจ้งผู้ ร้องเรียน/หน่วยงาน	หมายเหตุ
	ผู้ร้องเรียน	ผู้ถูกร้องเรียน	สรุปเรื่องร้องเรียน				
๑.	นายพงษ์ศักดิ์ รุ่งเรือง	เทศบาลตำบล เนินขาม	ขอให้ท่อระบาย ท่อ น้ำ ระบาย ไหล ม บริเวณบ้านเลขที่ ๑๒๔ ม.๘ ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท	๑. มาตรการค่าใช้น้ำดังกล่าวเป็นของเทศบาล ตำบลเนินขามและอยู่ในบริเวณไหล่ทาง สาธารณะ ๒. การติดตั้งมาตรการค่าใช้น้ำต้องดำเนินการติดตั้ง ภายนอกครัวของเอกชนและอยู่ในทางสาธารณะ เพื่อสะดวกในการจดมาตรและตรวจสอบการ ชำระ	- แก่ ไช เรียบร้อย - ยุติเรื่อง	ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอเนินขาม ตาม หนังสือที่ว่าการ อำเภอเนินขาม ที่ ขน ๐ ๘ ๑ ๘ / ๕ ๗ ๙ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓	-
๒.	นางเพียงใจ อภัยสุข ตัวแทน ราษฎรหมู่ที่ ๑๖	ฟาร์มสุกรใน หมู่บ้าน	ฟาร์มสุกรในหมู่บ้าน ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน	๒.๑ เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลเนินขามพร้อม ด้วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๖ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ เรียบร้อยแล้วผลปรากฏว่า ฟาร์มสุกรดังกล่าวได้ เลี้ยงสุกรทั้งหมด ประมาณ ๕๐๐-๖๐๐ ตัว เจ้าของฟาร์ม คือ นายรัตนพันธุ์ ปานยิ้ม อยู่บ้านเลขที่ ๘๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ซึ่งได้ตั้งฟาร์ม อยู่ที่ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลเนินขาม (ในชื่อรัตนฟาร์ม) ได้ทำการขออนุญาตตั้ง โรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่า และเทศบาล ตำบลเนินขามได้ อนุญาต เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ส่วนการ ขออนุญาตประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ (ประเภทฟาร์มเลี้ยงสุกร) นั้นไม่ได้ขอ อนุญาตประกอบกิจการ	- แก่ ไช เรียบร้อย - ยุติเรื่อง	ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอเนินขาม ตาม หนังสือที่ว่าการ อำเภอเนินขาม ที่ ขน ๐ ๘ ๑ ๘ / ๑ ๓ ๘ ๖ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓	

				<p>ผลจากการลงพื้นที่ตรวจสอบ คือในฟาร์มมีสุกรอยู่ระหว่างรอจับขาย ระยะเวลาไม่เกิน ๑ เดือน เมื่อทำการจับขายเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลเนินขาม ได้ชี้แจงให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ดำเนินการจัดทำบ่อบำบัดน้ำเสียจากมูลสุกรเพื่อลดกลิ่นเหม็น และแจ้งว่าเมื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ให้เข้าแจ้งกับเทศบาลตำบลเนินขาม เพื่อเข้าตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

๒. เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

- ไม่มี

สรุป : ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จำนวน ๒ เรื่อง เป็นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป และมีการดำเนินการแก้ไขและยุติเรื่องเรียบร้อยแล้ว รายงานตอบกลับที่ว่า การอำเภอเนินขามเรียบร้อยแล้ว